

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๒๕๖๕



มด/๒๕๕.๕
4/๒๕61
11.10.๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15156
วันที่ 4 ก.ย. 2561
เวลา

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๘๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๘๙๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

จัดเข้าวาระ... 4 ก.ย. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประเด็นความเห็นเรื่อง
การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม/ผลักดันงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังหาริมทรัพย์มือสอง

ในกรณีการสร้างระบบฐานข้อมูลฯ มีลักษณะเป็นตลาดกลางที่มีการซื้อและขาย
อสังหาริมทรัพย์บนระบบฯ เช่น การทำคำเสนอ คำสนองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์
จะต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานมีผลตามที่
กฎหมายกำหนด และระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัยและมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

๒. โครงการจัดตั้ง InFinIT

(๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ทั้งประโยชน์และข้อจำกัด
และการให้คำแนะนำ ปรัชษา รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ และควรมีข้อกำหนดให้
ผู้ประกอบการกิจกรรมการ Fintech ดังกล่าว ต้องคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(๒) ควรมีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสถาบัน InFinIT ให้รวมถึงการสร้างความรู้
การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการเป็นศูนย์ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
(ประชาชน).

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลุ่ยทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๘๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๙๐

Email : pawana.s@mdes.go.th